

## **NẾU THẾ GIỚI LÀ MỘT LỚP HỌC... THÌ...**

- **MỸ (USA):** sẽ là trưởng lớp, nhà cũng giàu nhất lớp. Nó chính là đưa quyền lực và đặt ra luật chơi cho cả lớp. Tuy thế nó chỉ già nhưng trí óc còn non nớt, đôi khi có những "động thái" ngờ nghệch lắm. Nhưng không ai đoán được là nó ngờ nghệch thiệt hay giả vờ lú lẩn

- **TRUNG CỘNG:** lớp phó tự phong, không ai bầu nhưng nó tự phong là lớp phó. Hầu hết cả lớp ghét nó vì nó có tính tham lam, độc ác và hay bắt nạt những thằng yếu hơn nó. Thằng này có tài copy y chang bài của đũa khác nhanh như chớp. Thằng Sở Luru Mạnh này thì khỏi nói, chuyên môn đi dụ cho mấy đũa nghèo trong lớp mượn tiền, khi mắc nợ nhiều quá trả không nổi thì nó xiết nhà, xiết đất. Không nhờ thằng Mỹ ngờ nghệch thì đến giờ nó vẫn còn là thằng không lồ với đôi chân bằng đất sét. Mỹ và Âu châu cung yêu thú vật mà không giỏi chữ Hán nên không hiểu câu "dường hồ di họa" là gì.

- **DO THÁI (ISRAEL):** Thông minh và học giỏi toán nhất lớp nên giữ chức lớp phó học tập, nhưng hơi có tính keo, không cho ai chép bài hay mượn tài liệu bao giờ. Thằng này thì thủ đoạn vô lường. Dân Ả Rập vừa ghét nhưng lại vừa hãi nó lắm. Nó được võ lâm ban biệt danh là "Nhất Kiếm Trán... Ả Rập". Ai mà đụng nó thì nó chơi lại tới bến. Mỗi lần có tên Ả Rập nào chọc nó thì trưởng lớp Mỹ phải can muốn chết vì sợ nó chơi quá tay sẽ đưa đến Thế chiến 3.

- **PHÁP (FRANCE):** Bạn này là dân chơi cầu ba càng, nổi tiếng thế giới về mỹ phẩm, rất đom đàng, điệu dàng lãng mạn khỏi nói, ra đường là xịt nước hoa nồng nặc. Khi vào lớp, nó thích nhất ai hỏi nó câu: "Paris có gì lạ không em?"

- **ANH (ENGLAND):** Thằng này học dẫn đầu lớp môn... tiếng Anh (English), nhưng hay hờn dỗi, suốt ngày đòi nghỉ chơi với mấy đũa bạn thân lâu năm. Nhờ học giỏi nên không thèm để mấy thằng ngu hơn lợi dụng. Nó thà làm đệ tử thằng giàu còn hơn làm sư phụ thằng nghèo để khỏi nuôi báo cô.

- **BA TU' (IRAN):** Đây là xứ "1001 Đêm" của công chúa Jasmine, Aladdin và cây đèn cây, ý lộn..., cây đèn thần... Nhưng đó là chuyện xưa. Còn nay, thằng này chỉ lo chăm chú luyện Thảm Du Đại Pháp, chà chà cây đèn của nó để mong Thần Đèn xuất hiện giúp nó làm giàu uranium nhanh nhanh, bắt chấp giáo viên đang dạy cái gì trên bảng.

- **NGA (RUSSIA):** thằng này lạnh lùng và gấu nhất lớp. Tánh thằng này thô bạo lắm nên có biệt danh là "LA SÁT", chuyên đi cưỡng hôn gái đẹp hàng xóm. Nó có tật xấu hay say sưa, hờ ra là chuốc rượu vodka bạn bè. Hồi Thế Chiến 2, thằng Đức háo thắng lỡ dại đập nó một lần, sau đó bị nó đập lại phù mỗ, ba má thiếu điều nhận không ra, rồi thừa cơ cưỡng hôn luôn mười mấy người đẹp hàng xóm của nó. Hiện tại không ai dám đập nó kể cả trưởng lớp, chỉ có nó lâu lâu say xỉn đập hàng xóm thôi. Cái thằng [muốn làm] Mỹ con [nhưng] không có "đô-na" này chỉ cậy có mấy thứ võ công tà đạo mà hù thiên hạ. Vì sự hèn nhát của võ lâm Tây Âu và công tử trưởng lớp Mỹ nên cũng là mối đe dọa của giang hồ.

- **UKRAINE:** là một nữ sinh hiền lành, xinh đẹp, học giỏi có hạng ở trường. Trước kia nàng bị thằng Nga La Sát cưỡng hôn. Nhân cơ hội thằng khôn nạn đầu nội công với lớp trưởng bị nội thương suýt chết nên nàng và mười mấy người đẹp khác nộp đơn ly dị thành công. Mấy năm trước nàng hay mặc bộ bikini hiệu Crimea & Donetsk - Luhansk tuyệt đẹp khi bơi ở trường. Thằng La Sát chồng cũ ghen quá nên đã đề ra lột bộ bikini chiếm giữ làm của riêng trước sự bất lực hèn hạ của bọn công tử đồng môn.

- **THÁI LAN (THAILAND):** Em này cứ vài ba bữa thì xin nghỉ học để tổ chức thi Hoa Hậu Tiffany. Nhờ sự khôn ngoan nhất mực nên mấy mươi năm giang hồ loạn thế mà nó vẫn giữ được gia trang yên ổn. Nay tự nhiên luyện môn Quỳ Hoa Bảo Điện, cặp kè với thằng phó lớp rồi khoe đã uống thuốc ngừa thai nên chẳng sợ vướng bầu. Giời ạ! Chơi với thằng Sở Lưu Manh thì bầu bì gì. Chi e bị giang mai lậu mủ hay nhẹ lắm cũng bị lây ghê tâu rồi lở loét mà chết thôi...

- **TRIỀU TIÊN (NORTH KOREA):** Thằng này bị bệnh tự kỷ nặng, trong lớp không chơi với ai, cộng thêm chứng hoang tưởng, suốt ngày mang hàng nóng dzôm ra dọa thằng trưởng lớp để tống tiền. Nó khủng khiếp chứ thuộc loại "uy vũ bất năng khuất", không biết sợ ai hết kể cả trưởng lớp. Vì vậy, cả lớp phải kiêng dè nó. Trong 10 lần nó mang hàng nóng dzôm ra dọa thì hết 7 lần trưởng lớp và hàng xóm phải hùn tiền cứu đói cả nhà nó.

- **ĐỨC (GERMANY):** Thế kỷ trước nó là học sinh cá biệt, hung hãn nhưt lớp, gây nên Thế Chiến 2, khiến sơ sơ khoảng 70-85 triệu người chết. Sau đó bị trưởng lớp và các đồng minh đập hội đồng một trận nhưt. Giờ thì biết khôn nghe lời trưởng lớp rồi.

- **VENEZUELA:** Con bé này rất khoái thi sắc đẹp, hiện là hoa khôi của lớp. Nó bị thằng "phó lớp tự phong" dụ tiến lên "thiên đường xếp hàng cả ngày" nên nó tặng "quà" lung tung cho bất cứ thằng nào muốn... Giờ thì bệnh Ếch giai đoạn cuối rồi.

- **Ả RẬP SAUDI (ARAB SAUDI):** Có thể là một con bé xinh đẹp, tuy nhiên chưa ai nhìn thấy mặt nó, chỉ nhìn thấy cặp mắt to tròn, đen láy thôi. Ai nhìn lâu vào cặp mắt ấy bị thôi miên ráng chịu. Có thể trưởng lớp đã bị con bé này thôi miên nên thỉnh thoảng hẳn dùng máy bay vận tải loại khủng C-5 Galaxy chở tiền mặt (đô la) qua tặng nàng.

- **TÂN GIA BA (SINGAPORE):** Lớp phó lao động, vệ sinh. Thằng này khôn ngoan, giữ vệ sinh rất kỹ, tính khó chịu. Đừng bao giờ nhai chewingum với hút thuốc trước mặt nó, hay vẽ bậy lên tường, coi chừng ăn roi của nó vào đít. Đắt nhà của thằng này nhỏ xíu, nhỏ đến độ nếu nó có máy bay chiến đấu, vừa đề máy bay lên là đã ra khỏi không phận quốc gia, nên nó không cần có quân đội mà chỉ có ma nào dám đụng tới nó, giống như nó có bùa hộ mạng. Thằng này thuộc loại "phú quý bất năng dâm", từng chỉ mặt thằng Đông Lào rằng "cút cha bản mặt Mã Giám Sinh của mày và dắt theo luôn con 'Thúi Kiều' về xứ Lèo cho tao, ngay. A lê háp!"

- **THỤY SĨ (SWITZERLAND):** Thằng này tính cẩn thận, nghiêm túc, được giao làm thủ quỹ của lớp. Ai mà gởi tiền cho nó giữ thì không sợ mất tiền, chỉ sợ quên mật mã của tài khoản thôi. Nó khôn ngoan lắm, luôn đứng ngoài các cuộc chiến, chỉ mong thân chủ gởi tiền càng nhiều càng tốt và mau sớm bị bệnh mất trí nhớ (Alzheimer).

- **Ý ĐẠI LỢI (ITALY):** *Thằng này đẹp trai, tính tình phóng khoáng, nhà lại có shop hàng hiệu nên hay được mấy đứa con gái trong lớp bu xung quanh. Nhưng thằng này có sở thích nuôi móng tay dài để cầu móng mấy con bé trong lớp. Mà bọn gái lại khoái ra mặt mới thật là kỳ cục.*

- **ÚC ĐẠI LỢI (AUSTRALIA):** *Cả trường có mình nó cười kangaroo đi học. Chung quanh nhà nó có nhiều rừng, không biết ai (ở không quá) đốt mà cứ bị cháy hoài. Thằng này giàu có nhờ đất đai cụ cố (vỏ được của thổ dân Úc) để lại. Cũng thuộc loại công tử dân chơi, dám đòi điều tra thằng phó lớp về việc thả con cúm Tàu ra tàn hại cả lớp.*

- **BA TÂY (BRAZIL):** *Thằng này là dân ham chơi hơn ham học, giỏi đá bóng với nhảy nhót nên được bầu làm lớp phó phụ trách văn nghệ thể thao.*

- **CU BA (CUBA):** *Nhà thằng này cách nhà trường lớp một cái ao làng nhỏ, có thể dùng xuồng thúng bơi qua, con nhà nghèo nhưng được cái liên hoan lớp không bao giờ quên đem mía và xì gà nhà trồng vào chiêu đãi các bạn. Thằng này là bạn nối khố của thằng Đông Lào và nhờ được thằng Đông Lào ngậm kỹ khi ngồi cạnh giữ hòa bình thế giới nên vẫn còn yên tâm ngủ kỹ để... chóng đời. Tuy nghèo nhưng nó không ngu: thằng Đông Lào dụ nó đổi nhà hoài để được ở gần nhà trường lớp cho dễ vượt biên mà nó đâu có chịu.*

- **BƯỚC MÁ (BURMA):** *Tên cúng cơm trước đây của nó là MIẾN ĐIỆN, cũng thuộc loại quân phiệt. Vừa vào lớp là bị chọc ghẹo, ghép cặp với thằng Cuba nên nổi sùng tuyên bố một câu xanh đờn: “Không có Cu Ba, Cu Má gì hết. Tao thà ở giá chứ nhất định không lấy tên nghèo kiết xác Cu Ba.”*

- **ĐẠI HÀN (SOUTH KOREA):** *Nhóm trưởng nhóm nhảy hiện đại của lớp. Nhóm của nó mặt giống nhau y chang (chắc có cùng bác sĩ thẩm mỹ.) Lúc Saigon là Hòn Ngọc Viễn Đông thì mùa đông thằng này còn trùm mền giấu cái lò than be bé trước ngực để sưởi ấm. May nhờ bọn Hàn cộng kiệt quệ sau trận chiến với thằng “đế quốc sen đầm” không còn đòi “phỏng giải” miền Nam nữa nên nó có điều kiện phát triển một mạch. Giờ thì ai nó cũng dám cạnh tranh.*

- **NHẬT BẢN (JAPAN):** *Thằng này cũng con nhà giàu, lái Lexus đi học, nhưng được cái lễ phép, chào bạn mà cũng cúi gập đầu. Trong giới giang hồ thì nó xứng đáng được gọi là đại hiệp Phù Tang. Chẳng phải nhờ tài cứu nhân độ thế gì mà nhờ vào đức tính biết bỏ cái sai theo cái đúng, bỏ tự ái vật để chớp lấy thời cơ và tự cứu mình. Cái sai lầm lớn nhất của thằng này là lỡ dại dám đánh lén trường lớp Mỹ trong trận Trân Châu Cảng (Pearl Harbor, Hawaii) hồi Thế Chiến 2. Sau đó bị trường lớp đánh lại tã tơi như cái mền rách. Nếu không, giờ này công tử lùn có thể đang ngồi rung đùi cho thằng phó lớp đánh giày bằng lưỡi.*

- **ĐÔNG LÀO (EAST LAOS):** *Thằng này nghe tên là biết nhà nó ở đâu, thuộc diện con nhà nghèo ăn xin tứ phương nhưng bị bệnh hoang tưởng hay thần kinh gì đó không biết. Lúc nào cũng nghĩ mình đang ở thiên đường và đặc biệt là không biết nó là ai nên cái mặt cứ vênh vênh lên và hay gây hấn với các bạn trong lớp rồi hỏi: “Mày biết bố mày là ai không?”*

*Nghe võ lâm thiên hạ đồn hồi nhỏ nó bị té giếng nên nó khùng nặng, chủ trường lớp hằng ngày, nhưng cứ tìm cách cho bà con dòng họ qua nhà trường lớp chơi rồi ở lý không về.*

*Ngược lại, nó khúm núm theo bọn thằng “phó lớp tự phong” như bọn đờ-ít ông cố nội nó, không bao giờ dám cãi lời, bảo ăn gì thì nó ăn nấy. Bởi vậy bệnh khùng của nó càng ngày càng nặng vì chỉ thích uống thuốc giả của thằng “phó lớp tự phong” đưa cho.*

*Thằng tiểu lưu manh này từ khi bị trúng Thiết Sa Chưởng của đồng chí Bình Lùn thì chứng hung hăng đã giảm đến chín phần. Chỉ còn cái mồm là hay xoen xoét khoe thành tích tưởng tượng.*

*Nó thuộc loại đầu trọc không có tóc, kèm chứng từng từng nên liều mạng nhất lớp, hay đem bom vô lớp để cưa rồi lấy thuốc nổ đi đánh cá.*

*Mỗi lần nó cưa bom thì cả lớp mạnh thằng nào thằng nấy vất giò lên cổ mà chạy...ai cũng sợ nó... "CHẾT" (phát âm theo tiếng "Huệ").*

*Lượm trên mạng, không rõ tác giả.*